

เปิด emergency Lane มุ่งสู่โรงพยาบาล ใช้เส้นประสีแดงนำร่อง 8 เขตลดสูญเสีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสภาพการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงโรงพยาบาลต่างๆ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ และองค์กรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 24 องค์กร เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กรมการขนส่งทางบก ศูนย์เรนทร ศูนย์เอราวัณ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นต้น บูรณาการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพลดการสูญเสียชีวิต โดยนำร่องแผนการจราจรสำหรับกู้ชีพฉุกเฉิน ด้วยการเปิดช่องทางรถฉุกเฉินหรือ emergency Lane เริ่มในพื้นที่เขต 8 เป็นช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินที่จะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลราชวิถี จากถนนดินแดงบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงใกล้จุดตัดถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าฝั่งขาเข้า ขึ้นสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดงลงถนนราชวิถี ต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าไปในโรงพยาบาลราชวิถีที่จุดรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการกล่าวว่า แผนการจราจรการเปิดช่องทางรถฉุกเฉินหรือ emergency Lane เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การกู้ชีพฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยจะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องการแจ้งและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน การจ่ายงาน

และการปฏิบัติการฉุกเฉินในที่เกิดเหตุจนถึงนำส่งโรงพยาบาล เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นระบบและรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับช่องทางรถฉุกเฉินหรือ emergency Lane มีลักษณะช่องทางเป็นการตีเส้นจราจรเส้นประสีแดงอยู่ตรงกลางระหว่างช่องทางรถเมล์และช่องทางปกติ มีความกว้าง 2.60 เมตร เลี้ยวไปตามถนนขึ้นลงสะพาน ตรงกลางมีตราสัญลักษณ์กาชาดสีขาวอยู่ในพื้นที่วงกลมสีแดง ซึ่งผู้ใช้ทางทั่วไป สามารถสัญจรได้ตามปกติ แต่หากมีรถฉุกเฉินกำลังเปิดสัญญาณขอทาง รถทุกคันจะต้องให้ทางรถเมล์ชิดซ้ายสุดส่วนรถยนต์ทั่วไปขยับออกจากช่อง emergency Lane เพื่อให้รถฉุกเฉินผ่านไปได้อย่างไม่ติดขัด ทั้งนี้จะดำเนินการต่อในเส้นทางต่างๆ ที่มุ่งสู่โรงพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชั้นในซึ่งมีการจราจรติดขัดมาก โดยสำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ร่วมดำเนินการในส่วนของการขีดสีตีเส้นและร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน